

Số: 19 /BC-UBND

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 02 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã từ năm 2015 đến nay**

Thực hiện Công văn số 315/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 24/01/2019 của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Thanh Hóa về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã từ năm 2015 đến nay, gồm các nội dung sau:

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY:**

##### **1. Việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trong thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:**

UBND Thị xã đã triển khai, tuyên truyền và quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản cấp trên như: Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030. Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao xã; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao thôn và Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, thị trấn; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 về sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL.

##### **2. Các văn bản có tính pháp lý của Tỉnh, của Thị xã triển khai thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và theo tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới:**

Cùng với việc triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh và thị xã cũng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện như: Quyết định số

1901/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 1034/SVHTTDL-NSVH ngày 12/6/2014 của sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 về sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Công văn số 2173/UBND-TP ngày 28/10/2018 về việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hàng năm thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Sông Sơn - Ba Dội nhằm phát huy giá trị văn hóa, di tích trên địa bàn và báo cáo công tác tổ chức lễ hội và quản lý các di tích trên địa bàn trong đó triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến hoạt động di tích; Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 27/7/2018 về kết quả việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 - 2018...

## **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY:**

### **1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã:**

#### ***1.1. Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc cấp huyện:***

- Thị xã Bỉm Sơn có Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa, giao cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thị xã quản lý, khai thác và 04 thiết chế thể thao được xây dựng từ nguồn xã hội hóa là Trung tâm thể thao đa năng Phục Hưng, sân bóng đá Bảo An, Trung tâm thể thao Xi măng; Nhà thi đấu Huy Thúy.

#### ***1.2. Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc cấp xã:***

- Thị xã Bỉm Sơn mới có một nhà văn hóa xã Hà Lan được xây dựng đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 nhà văn hóa xã Quang Trung đang xây dựng. Còn lại 6 phường chưa có nhà văn hóa, đang sử dụng hội trường của cơ quan UBND phường để tổ chức hội nghị, hội diễn và sân vận động khu phố để tổ chức các giải thể thao của địa phương.

- Về tổ chức bộ máy, cán bộ và kinh phí hoạt động: Trên địa bàn Thị xã có 1/8 xã, phường có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã giao cho công chức văn hóa xã kiêm nhiệm.

Hàng năm, UBND cấp xã bố trí nguồn kinh phí khoảng gần 200 triệu đồng trong việc xây dựng thiết chế văn hóa.

### ***1.3. Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc cấp thôn:***

- Hiện nay, thị xã Bim Sơn có 58 thôn, xóm, khu phố (trước khi sáp nhập là 65) và có 65 nhà văn hóa. Trong đó chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 05/2014/ TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về diện tích, quy mô xây dựng, trang thiết bị và kinh phí thực hiện... Tuy nhiên, các nhà văn hóa thôn đều được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa, phần nào đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong thôn

### ***1.4. Đánh giá chung về hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn:***

Hầu hết các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, cấp thôn đều đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức hội họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương. Việc duy trì và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho trẻ em còn hạn chế và mang tính thời vụ.

### ***1.5. Một số yếu tố hạn chế đến số lượng và chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở:***

- Kinh phí đầu tư dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thấp; công tác xã hội hóa chưa huy động được nhiều nguồn lực cho các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Khả năng ngân sách của cấp xã chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Đa số thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã lạc hậu so nên không đạt chuẩn theo quy định mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành.

### **2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã:**

Thị xã Bim Sơn tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên hệ thống tuyên thanh của Thị xã, của xã phường và trên Công Thông tin điện tử Bim Sơn. Hiện nay, công tác tuyên truyền đã truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; phục vụ có hiệu quả các sự kiện nhân dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Trong các thiết chế văn hóa, thể thao đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu người dân; công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đã góp phần đưa các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã ngày càng phát triển.

Các hoạt động bề nổi như hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội hoặc tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật ở địa phương ngày càng mang đậm bản

sắc dân tộc với sự khai thác có chọn lọc, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu giao lưu, hội nhập của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

### **3. Công tác đầu tư của Nhà nước về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng, đào tạo cán bộ và các hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa Thị xã:**

Năm 2015, Thị xã Bim Sơn khởi công xây dựng Trung tâm hội nghị - Nhà Văn hóa với diện tích gần 5 ha, với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50%. Công trình, có quy mô 3 tầng, chiều cao 19,05m, khán phòng 450 chỗ ngồi, với đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác: Phòng khán giả, phòng hội thảo lớn, phòng hội thảo nhỏ, phòng luyện tập đa năng, phòng hóa trang, phòng mỹ thuật, âm nhạc.... Sau 28 tháng triển khai thi công, đến ngày 14/11/2017 công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, các công trình phụ trợ cơ bản được hoàn thành. Công trình Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã được thiết kế với kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống, thân thiện với môi trường nhằm tạo ra điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc trên địa bàn. Việc xây dựng Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa quan trọng của Thị xã.

### **4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý quy hoạch và tổ chức các hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:**

Thị xã Bim Sơn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý quy hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu đã có định hướng cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Đến nay, trên địa bàn Thị xã chưa xảy ra vi phạm trong công tác quản lý quy hoạch và tổ chức các hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

### **5. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã:**

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn được xây dựng rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được thực hiện đồng bộ, tạo ra sự chuyên biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ Thị xã đến các xã phường và đến từng thôn, xóm, khu phố. Qua đó, góp phần tích cực trong việc xây dựng, tu bổ và phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân trên địa bàn Thị xã. Các thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng đổi mới về nội dung, đa dạng về loại hình hoạt động đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao ngày

càng có kinh nghiệm, là hạt nhân thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển.

Việc xây dựng quy hoạch quỹ đất dành cho Trung tâm văn hóa-Thể thao cấp xã và cấp thôn trên địa bàn được lãnh đạo các cấp quan tâm, nhưng do nhiều thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng từ nhiều năm trước nên chưa đáp ứng theo chuẩn quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch; Công tác xã hội hóa tại một số xã phường đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Ngoài ra, hệ thống các văn bản quản lý nhà nước đã được ban hành, từ quy chế, thông tư, đến chỉ thị, nghị định, pháp lệnh... liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao cơ sở đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn hoá, thể thao ở cơ sở, đảm bảo cho các hoạt động văn hoá cơ sở phong phú, đa dạng và được quản lý đúng hướng, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong toàn Thị xã.

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ Từ NĂM 2015 ĐẾN NAY:**

#### **1. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã thời gian qua:**

Tính đến cuối năm 2018, Thị xã có 01 Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa, 02 nhà thi đấu thể thao đa năng của Công ty Phục Hưng và Công ty CP Xi măng Bim Sơn đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 58/58 thôn, xóm, khu phố có nhà văn hóa và 02 sân vui chơi giải trí do doanh nghiệp tư nhân quản lý. Riêng Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa có diện tích gần 5ha. Các nhà văn hóa cấp xã và thôn đa số có diện tích không đảm bảo theo quy định.

Từ năm 2015 đến nay ngân sách nhà nước cấp cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và hỗ trợ đầu tư xây dựng, kinh phí tổ chức các hoạt động; huy động đóng góp của nhân dân (*Có phụ lục kèm theo*).

#### **2. Việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:**

Các công trình văn hóa, thể thao cơ sở được xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; quy mô xây dựng phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở từng xã, phường, thôn, xóm, khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Thị xã.

Các trang thiết bị chuyên dùng đối với nhà văn hóa trên địa bàn Thị xã cơ bản được đầu tư đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của địa phương.

#### **3. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã:**

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã cơ bản được đầu tư đồng bộ để phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn

nghệ, thể thao góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương và nâng cao dân trí, thể lực cho nhân dân.

Tuy nhiên, một số nhà văn hóa cấp xã, cấp thôn được xây dựng trước đây có quy mô nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể thao ở cơ sở.

#### **4. Về phát triển nguồn lực:**

##### **4.1. Trình độ đạt chuẩn của đội ngũ cán bộ:**

- Cấp xã: 100% cán bộ quản lý và nghiệp vụ đạt trình độ đại học;
- Cấp huyện: 100% cán bộ quản lý và nghiệp vụ đạt trình độ đại học;

##### **4.2. Chuyên ngành đào tạo:**

- Các chuyên ngành đào tạo phù hợp và đáp ứng được các nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở các cấp hành chính trên địa bàn Thị xã;

- Hàng năm cán bộ trực tiếp quản lý tại các thiết chế văn hóa cơ sở được tham gia các lớp tập huấn do Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Thanh Hóa tổ chức.

#### **5. Hiệu quả đầu tư sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:**

Hiện nay, thiết chế văn hóa cấp Thị xã đã đáp ứng được nhu cầu hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ và một số hoạt động thể thao trên địa bàn Thị xã; Trung tâm Văn hóa - Thể dục, thể thao Thị xã phối hợp với Nhà thi đấu thể thao đa năng Phục Hưng đã tổ chức nhiều giải thể thao chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của Thị xã; Tổ chức các giải thể thao gia đình, thiếu nhi với quy mô hoành tráng thu hút được đông đảo quần chúng trong và ngoài địa bàn Thị xã tham gia.

Nhà văn hóa cấp thôn là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đảng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức hòa giải, tuyên truyền pháp luật; tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ như CLB cầu lông, bóng bàn, CLB đi xe đạp, CLB thơ, CLB gia đình hạnh phúc, CLB bóng chuyền hơi... Đã thu hút nhiều hội viên tham gia. Hiện nay, cấp thôn trên địa bàn Thị xã có 58/58 nhà Văn hóa, các hoạt động tại nhà văn hóa thôn diễn ra sôi nổi, nhiều phong trào được đẩy mạnh. Đặc biệt là các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

#### **6. Công tác quản lý, quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã:**

Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, cấp thôn khi tiến hành xây dựng hoặc sửa chữa phải phù hợp với quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và khu dân cư; các trang thiết bị chuyên dùng phải đồng bộ, phù hợp với nhu cầu hoạt động của cơ sở. Đồng thời, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở

vật chất trang thiết bị và các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân bao gồm các Nhà văn hóa, Khu vui chơi giải trí, các cơ sở thể dục, thể thao, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Khuyến khích đầu tư vào các dịch vụ thể thao, văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

Lãnh đạo thị xã Bim Sơn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hàng năm cử cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin và các xã phường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý văn hóa, thể thao và xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn Thị xã còn hạn chế. Trong đó, việc sử dụng các nhà văn hóa ở một số địa phương chưa hiệu quả, nhiều nơi trang thiết bị thiếu, chưa được chú ý đầu tư đúng mức; các thiết chế văn hóa, thể thao chưa đảm bảo về diện tích thiếu các công trình phụ trợ; hoạt động thư viện còn hạn chế; công tác xã hội hoá còn gặp khó khăn vướng mắc...

#### **7. Công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc quản lý Nhà nước về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.**

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã có 02 xã. Trong đó xã Hà Lan đã được công nhận xã đạt Nông thôn mới vào năm 2017; xã Quang Trung đang hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã Nông thôn mới trong năm 2019. Trong đó có tiêu chí số 06 và 16 về lĩnh vực văn hóa, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc quản lý nhà nước về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm và ưu tiên thực hiện.

Công tác phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các tiêu chí số 06 và 16 tại xã Quang Trung bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, chống tệ nạn xã hội; tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

#### **8. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:**

Trong những năm qua thị xã Bim Sơn luôn quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Do đó, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn thị xã Bim Sơn chưa xảy ra vi phạm về quy hoạch xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Ngoài ra, thị xã Bim Sơn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở vui chơi, giải trí trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại địa phương; chú trọng công tác an ninh, an toàn và phòng ngừa các rủi ro, tai nạn liên quan đến trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

#### **IV. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN:**

##### **1. Những hạn chế, yếu kém:**

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa đầy đủ, chưa thấy được sự cần thiết và hiệu quả hoạt động của thiết chế này đối với đời sống tinh thần của người dân.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được thường xuyên về quản lý, hoạt động và xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Phong trào quần chúng về hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa đồng đều, còn chênh lệch cao giữa các xã với các phường.

- Công tác xã hội hóa về hoạt động, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn chậm đổi mới và chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia.

- Cơ sở vật chất của nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn còn thiếu, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã còn thấp so với nhu cầu đầu tư, quy hoạch, sửa chữa, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên toàn Thị xã.

- Công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả.

##### **2. Nguyên nhân:**

- Do nhu cầu phát triển kinh tế của Thị xã Công nghiệp, nguồn vốn chủ yếu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do đó, việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn thấp so với nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao của người dân.

- Kinh phí dành cho đào tạo về lĩnh vực văn hóa, thể thao của Thị xã còn hạn chế. Do đó, công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa được thường xuyên và sâu rộng đến cấp thôn.

- Thiếu những định hướng, chính sách, chế tài cụ thể nhằm khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch, xây



dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thị xã. Vì lĩnh vực này không phải môi trường đầu tư hấp dẫn, nên không thu hút được nhiều sự đầu tư của các doanh nghiệp.

- Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn chưa đáp ứng được nhu cầu của người người dân, chưa có nhiều hoạt động mang tính thường xuyên và tính hấp dẫn.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Đề Nghị Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch:

- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa để đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã xuống cấp và không đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn báo cáo Công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thị xã từ năm 2015 đến nay, đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Thanh Hóa tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở VH-TT-DL (B/c);
- Lưu: VT, VH-TT.



**Mai Đình Lâm**

Về kết quả đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống

thiết chế văn hóa, thể thao và cơ sở

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 31/01/2019

của UBND thị xã Bắc Sơn)

PHỤ LỤC

STT	Tên đơn vị	2015	2016	2017	2018
<b>I. Cấp Thị xã</b>					
1	Trung tâm Văn hóa – TDTT Thị xã	44.326.664.325	14.660.791.996	1.588.957.960	
<b>II. Cấp xã</b>					
1	Phường Bắc Sơn	175.000.000	125.000.000	310.000.000	435.000.000
2	Phường Ngọc Trạo	30.000.000	86.000.000	125.000	65.000
3	Phường Phú Sơn	45.000.000	55.000.000	55.000.000	60.000.000
4	Xã Quang Trung	466.000.000	227.000.000	1.488.000.000	2.215.000.000
5	Phường Ba Đình	100.000.000	30.000.000	49.500.000	58.000.000
6	Phường Lam Sơn	93.500.000	650.500.000	124.000	552.000.000
7	Phường Đông Sơn	712.000.000	662.000.000	718.000.000	642.000.000
8	Xã Hà Lan		170.000.000	5.400.000.000	